

NGHỊ QUYẾT
HỌP BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÁNG 7/2023
Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội; công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Ngày 05 /7/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã họp để nghe và xem xét các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 6, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2023 của UBND xã; kết quả công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tháng 6, nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2023. Hội nghị đã thảo luận và thống nhất kết luận như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 6/2023

1. Lĩnh vực kinh tế

UBND xã đã triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa, chỉ đạo nhân dân tập trung làm đất để gieo cấy vụ mùa đúng lịch, chỉ đạo HTXDVNN chủ động khơi thông dòng chảy trong mùa mưa lũ để điều tiết nước phục vụ sản xuất; cung cấp giống vón lúa cho nhân dân gieo cấy vụ mùa đạt kết quả cao, xây dựng kế hoạch đánh bắt diệt chuột vụ mùa 2023. Đài truyền thanh tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại đại phương; chủ động đăng tải, đưa tin các bài lên trang thông tin điện tử của xã. Tăng cường kiểm tra và xử lý các vi phạm về đất đai, đôn đốc tiến độ xây dựng các công trình, tập trung giải quyết đơn thư theo qui định. Công tác an ninh chính trị được giữ vững, đảm bảo an toàn, quân sự: Tổ chức huấn luyện xong cho lực lượng DQTV năm thứ 2.

2. Về công tác xây dựng Đảng: Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ sinh hoạt theo đúng Hướng dẫn số 04-HD/TU, ngày 27/3/2023 của Tỉnh Ủy Hải Dương về hướng dẫn một số nội dung về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tập trung công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên; đảng ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; tổ chức lễ trao huy hiệu đảng đợt 19/5 cho 07 đồng chí.

3. Hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội :

MTTQ xã phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phối hợp với UBND xã, các tổ chức thành viên , các ngành chức năng tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. MTTQ phối hợp với UBND xã, các ngành đoàn thể triển khai kế hoạch quyên góp xây dựng quỹ Nhân đạo và quỹ toàn xã hội chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, đã quyên góp được số tiền là 29.589.000 đồng.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 7/2023

1. UBND xã tập trung chỉ đạo nhân dân gieo cây theo đúng lịch của huyện, thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão úng năm 2023. HTX chủ động khơi thông dòng chảy trong mùa mưa lũ, điều tiết nước để phục vụ tốt cho việc gieo cây, chủ động công tác đánh bắt diệt Chuột ngay từ đầu vụ.

2. Đài truyền thanh tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương như công tác gieo cây vụ mùa, công tác phòng chống lụt bão, úng. Triển khai kế hoạch, tổ chức các hoạt động hè cho Thanh thiếu niên. Làm tốt công tác chính sách xã hội, tiếp nhận và giải quyết kịp thời các chế độ chính sách theo qui định. Xây dựng và triển khai Kế hoạch, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2023. Tổ chức thấp nền tri ân tại Nghĩa trang liệt sỹ nhân dịp ngày 27/7.

Công tác Y tế: Làm tốt công tác thường trực tại trạm, tham mưu cho BCĐ về công tác phòng chống dịch.

Công tác giáo dục: Các nhà trường thực hiện tốt công tác bảo vệ cơ sở vật chất nhà trường trong thời gian nghỉ hè; trường Mầm Non thực hiện tốt việc trông, giữ trẻ trong dịp hè đối với những phụ huynh có nhu cầu gửi trẻ.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng, không để vi phạm mới xảy ra. Hoàn thiện hồ sơ quy hoạch khu dân cư mới thôn Thanh Bình, thôn Bình Cách và hồ sơ quy hoạch chùa thôn Hàm Cách; đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình.

Tiếp tục bổ sung hoàn thiện hồ sơ trả toàn bộ số bìa đồ đã nhận về ủy ban nhân dân xã cho nhân dân.

Phối hợp cùng các thôn thực hiện kế hoạch tổng rà soát diện tích đất công, ao công trên địa bàn từng thôn.

Tài chính: Phối hợp với công chức địa chính xây dựng kế hoạch rà soát các hợp đồng thuê đất công, ao công đến từng thôn.

Quĩ tín dụng làm tốt công tác an toàn kho quĩ và thực hiện đúng các qui định của Ngân hàng Nhà nước cấp trên về lãi xuất cho vay, tiền gửi.

4. Công tác An ninh- Quân sự :

- Về an ninh: Thường trực tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính.

Tiếp tục nắm tình hình nhân dân, nhất là công tác Tôn giáo, tổ chức tuần tra theo qui định để đảm bảo an toàn về ANTT trong thôn xóm, Tập chung làm sạch dữ liệu dân cư quốc gia, tuần tra chống khai thác đất, cát trái phép.

- Về Quân sự:

Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và trực tại cơ quan.

Phối hợp với hội CCB, đoàn thanh niên làm tốt lễ thấp nền tri ân nhân dịp ngày thương binh liệt sỹ..

5. UBND xã duy trì tốt công tác trực tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết kịp thời các đơn thư. không để đơn thư tồn đọng kéo dài. Làm tốt công tác Cải cách hành chính trên môi trường một cửa điện tử. Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất để phối hợp với HĐND xã, UBMTTQ tổ chức thành công kỳ họp thứ năm HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 và hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp.



Chỉ đạo, tuyên truyền vận động toàn dân thực hiện có hiệu quả công văn số 956-CV/HU, ngày 16/6/2023 của Huyện ủy về hưởng ứng tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023.

6. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xây dựng kế hoạch phối hợp với UBND xã trong việc thực hiện nhiệm vụ. Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phối hợp với UBND, HĐND xã để tổ chức thành công kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa XX và hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp.

7. Công tác xây dựng Đảng:

- Các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Duy trì sinh hoạt chi bộ đảm bảo đúng thời gian đã đăng ký theo kết luận 236 của huyện ủy. Thực hiện nghiêm hướng dẫn số 04-HD/TU, ngày 27/3/2023 của tỉnh ủy Hải Dương về hướng dẫn một số nội dung về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tập trung chỉ đạo nhân dân gieo cấy vụ mùa theo đúng lịch; làm tốt công tác phòng chống lụt, bão, úng. Các chi bộ theo dõi nguồn để chủ động họp xét và đề nghị kết nạp Đảng đợt 02/9.

Ban Tuyên giáo thành lập Ban biên tập, phân công nhiệm vụ tổ chức cuộc thi xây dựng phóng sự tuyên truyền các mô hình, điển hình gương người tốt việc tốt trên các lĩnh vực.

Chỉ đạo hoàn thành công tác tổ chức Đại hội hội chiến sỹ Trường Sơn, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đảng ủy xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý các địa phương theo Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 121-KH/HU, ngày 20/4/2023 của huyện ủy Tứ Kỳ.

UBKT Đảng ủy thực hiện 01 cuộc giám sát chuyên đề, đối tượng giám sát: đồng chí Đảng viên, Chủ tịch hội Phụ nữ xã; Nội dung giám sát: Giám sát việc thực hiện Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ và nhiệm vụ do cấp ủy phân công phụ trách công tác Hội Phụ nữ xã.

Ban chấp hành Đảng bộ giao cho Ban thường vụ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND xã; Mặt trận tổ quốc và các ban ngành đoàn thể chính trị - xã hội; các chi bộ trực thuộc Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên căn cứ chức năng, nhiệm vụ cụ thể triển khai tổ chức thực hiện đạt kết quả cao.

Nơi nhận:

- VP huyện ủy;
- Các Đ/C Đảng ủy viên;
- Các Đ/C Bí thư chi bộ;
- MTTQ, các đoàn thể;
- Lưu VP.

T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ



Nguyễn Văn Huân